



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



เหตุการณ์ภัยพิบัติเด็กเล็กหนองบัวลำภู

## 1. วางพวงมาลา-น้ำหลวงอาบศพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) ที่วิทุกช่อง

- เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมอัญเชิญพวงมาลาหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 13 พวง วางหน้าโลงศพผู้เสียชีวิต ณ วัดราชบูรณะสามัคคี จากนั้นประกอบพิธีน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานพร้อมกันทั้ง 3 วัด และในเวลา 18.00 น. จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่ 10 ต.ค. จากนั้นวันที่ 11 ต.ค. เวลา 16.00 น. จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพทั้ง 36 ศพ จะเป็นการเผาหลอกบนเชิงตะกอนที่ก่อสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะในงานนี้ ก่อนมอบให้ญาติไปทำพิธีฌาปนกิจศพ

## 2. เปิด 3 จุด ศูนย์เยียวยาจิตใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด)

- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า กรมสุขภาพจิตได้เปิดศูนย์เยียวยาจิตใจ 3 จุด คือ อบต. อุทัยสวรรค์ รพ.สต.อุทัยสวรรค์ และรพ.หนองบัวลำภู ได้ระดมทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ และจากรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รวมไม่น้อยกว่า 30 คน พร้อมรถโมบายคลายเครียดของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ทั้งนี้ จากการเดินทางไปในพื้นที่เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ได้ให้การช่วยเหลือจำนวน 47 คน มีครอบครัวผู้เสียชีวิต 34 คน ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน และผู้ประสบเหตุการณ์ 6 คน ทุกคนได้รับการปฐมพยาบาลทางใจ ให้คำปรึกษารายบุคคลแบบจิตบำบัดและปรับประคับประคอง เพราะยังมีความเสี่ยงสูงจากภาวะปัญหาสุขภาพจิต

- นพ.ธงชัย กิริติหัตถการกร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อซึ่งเป็นช่วงปิดเทอม กรมการแพทย์มีคำแนะนำการป้องกันผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์บุตรหลาน คือ ควรจำกัดเวลาในการเข้าถึงสื่อต่างๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำกัด ไม่วนเวียนแต่สิ่งที่ทำให้หดหู่ หากเด็กต้องเข้าถึงสื่อ ควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วย เพื่อป้องกันการเห็นภาพหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือสร้างความสะเทือนใจแก่เด็ก ในเด็กโตควรแนะนำเรื่องการใช้อย่างเหมาะสม เช่น การให้กำลังใจหรือการส่งต่อความช่วยเหลือ แต่ไม่ควรส่งต่อภาพความรุนแรง

- นพ.อดิศักดิ์ ภัตดาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ควรให้เด็กมีกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่หลากหลาย เช่น วาดรูป ระบายสี เล่นกีฬา เล่นดนตรี ช่วยทำงานบ้าน ดูแลสวน สำหรับผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของเด็กในช่วงนี้ ทั้งช่วงที่มีการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อ รวมทั้งรับฟังแบ่งปันความรู้สึกและวิธีการจัดการอารมณ์ร่วมกัน.

- นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯห่วงใยสุขภาพจิตใจผู้รอดชีวิต ผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก รวมทั้งประชาชนเกิดความเครียด แนะนำหลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไป หยุดส่งต่อภาพความรุนแรง ถ้ารู้สึกไม่ไหวขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชน หยุดการนำเสนอหรือส่งต่อภาพความรุนแรง รวมถึงภาพผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ และหลังเสร็จการประชุม ครม.วันที่ 11 ต.ค. นายกฯ จะนำ ครม.ไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ จ.หนองบัวลำภู เป็นกรณีพิเศษ



สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ 1 วิภาวดีฯ

- พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. จัดตั้ง ศปก.มีหน่วยงานเกี่ยวข้อง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต ดูแลสุขภาพจิตใจเด็กและครูที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ ประสานทุกหน่วยเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย นับเป็นการบริหารเหตุการณ์ แสดงภาวะความเป็นผู้นำในวิกฤติเหตุการณ์ร้ายแรงได้อย่างลงตัว ทำครบทุกด้านที่ทำได้ในสถานการณ์แบบนี้

## 3. สมาคมนักข่าวต่างประเทศ ตำหนิ CNN รายงานจุดเกิดเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews

- สมาคมนักข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ถึงกรณีที่น่าประหลาดใจของ CNN ที่เข้าไปถ่ายและรายงานในจุดเกิดเหตุ ภัยพิบัติหนองบัวลำภู ที่ยังมีร่องรอยความสูญเสียอยู่ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะอ้างด้วยเหตุผลใด แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพและขัดต่อจริยธรรมในการรายงานข่าวอาชญากรรม ขณะที่ CNN ได้ตอบกลับผ่านทวิตเตอร์ว่า ทีมข่าว CNN และสื่ออื่น ๆ เห็นตำรวจกำลังเก็บแนวกั้นจุดเกิดเหตุ และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คนออกมาจากอาคารและบอกว่า พวกเขาสามารถเข้าไปถ่ายในตึกได้ ซึ่งทีมได้เก็บภาพประมาณ 15 นาทีและออกจากพื้นที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่แนวกั้นจุดเกิดเหตุใหม่ ถูกนำมาติดตั้งจึงทำให้ทีมข่าวต้องป็นออกมา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ชื่นชมบริหารโควิด 19 สำเร็จ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกา กล่าวชื่นชม นาย ก ฯ ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยที่ผ่านมา เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นขั้นเป็นตอนและมีเป้าหมาย มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ สถานการณ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน นับเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของความสำเร็จ ที่เกิดจากการทำงานอย่างบูรณาการกันของทุกภาคส่วน จนประเทศไทยได้รับการยอมรับ ชื่นชม และได้รับเกียรติให้เป็น ตัวอย่าง "ประเทศที่บริหารจัดการวิกฤตโควิดได้ดีที่สุด ประเทศหนึ่งในโลก และได้ปิด ศบค. ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในการบริหารงานในภาวะวิกฤติได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p><b>2. เตือนโควิดพิกไม่แจ้งรายวัน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ facebook</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสตร. สถานการณ์การระบาดของไทยไม่มีรายงานประจำวันทั้งเรื่องป่วยและเสียชีวิต ทำให้ไม่สามารถประเมินได้ ยิ่งประชาชนไม่ทราบสถานการณ์หรือทราบช้ากว่าที่ควร ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในอนาคตจะมากขึ้น เป็นเงาตามตัว เปรียบเหมือนตกอยู่ในภาวะวิกฤติตัมกบ</p> <p><b>3. ผลวิจัยภูมิคุ้มกัน หลังได้วัคซีน Pfizer</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ facebook</p> <p>-พญ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โปสตร. งานวิจัยจากทีมของ Pasteur Institute ของฝรั่งเศส ตีพิมพ์ในวารสาร Med ระบุว่า ระดับภูมิคุ้มกันในซีรัมที่ยับยั้งไวรัสแต่ละสายพันธุ์หลังได้วัคซีน Pfizer เข็ม 3 จะไม่เท่ากัน โดยภูมิต่อสายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่ได้นานกว่า 11 เดือน ขณะที่ภูมิต่อ BA.1 หมดที่ 8 เดือน ส่วน BA.5 หมดที่ 5 เดือน แต่ถ้าได้รับวัคซีนและติดเชื้อ BA.1 หรือ BA.2 ตามมาหลังจากนั้น ภูมิคุ้มกันในซีรัมจะพบว่าอยู่ในระดับที่สูง และอยู่ในระดับที่ตกลงอย่างช้าๆ หลังติดเชื้อ 6 เดือน ยังสามารถตรวจพบภูมิยับยั้งไวรัส BA.5 ในระดับที่สูงอยู่ นอกจากภูมิที่พบในซีรัมแล้ว ระดับแอนติบอดีที่อยู่ในจมูกสามารถตรวจพบได้ในกรณีที่เคยติดเชื้อมาก่อน ภูมิจากวัคซีนไม่สามารถตรวจพบภูมิที่สามารถยับยั้งไวรัสในจมูกได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อหลังได้เข็มกระตุ้นที่ 3 มา 5 เดือน จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นอีกครั้ง (ถ้าได้วัคซีนสูตรใหม่ที่มี BA.5 อยู่ด้วยจะดีมาก) ส่วนผู้ที่ติดเชื้อมา การกระตุ้นภูมิอาจต้องพิจารณายืดเวลาออกไป เพราะระดับของภูมิที่สูงอยู่จะยับยั้งการทำงานของวัคซีนให้มีประสิทธิภาพที่ลดลงได้</p>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>-นพ.พงศเกษม ไช้มุกด์ รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ลงนามถ่ายโอนและลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ อบจ. ด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพปฐมภูมิ 6 จังหวัด คือ ภูเก็ต 12 แห่ง สกลนคร 142 แห่ง ระยอง 40 แห่ง ปราจีนบุรี 94 แห่ง ศรีสะเกษ 117 แห่ง และนครปฐม 36 แห่ง รวม 441 แห่ง ส่วนจ.ภูเก็ต ที่ขอถ่ายโอนเพิ่ม 9 แห่ง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่อปท.มีมติให้ อบจ.ภูเก็ต แจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนเพิ่มในปีงบประมาณ 2567 และเห็นชอบตามที่อบจ.พะเยา แจ้งขอยกเลิกการถ่ายโอน รพ.สต.เวียง อ.เชียงคำ ดังนั้น โดยสรุปปีงบประมาณ 2566 เดิมต้องถ่ายโอน 3,264 แห่ง คงเหลือ 3,263 แห่ง รวมถึงมอบหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำคำสั่งช่วยราชการให้กับบุคลากรในสังกัด สธ.ที่แจ้งความประสงค์ขอช่วยราชการอยู่ปฏิบัติการที่ สอน.หรือ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ.</p>	-
<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงน้ำท่วมอาจมีปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม ต้องอาศัยอาหารช่วยเหลือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อได้รับมาแล้วควรสังเกตวันเวลาที่ผลิต หากมีกลิ่นผิดปกติ เหม็นบูด ควรทิ้งไป กรณีอาหารแปรรูป ควรตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ์ อาทิ สี กลิ่น กระจ่าง หรือภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องไม่ฉีกขาด กระจ่างไม่ปูดบวมหรือเป็นสนิม และสังเกตวันหมดอายุด้วย สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต ควรดูแลตนเองและระมัดระวังเรื่องอาหารมากขึ้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เตือนผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษาหลายช่องทาง ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ ศูนย์บริการสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับคำปรึกษาแล้ว ยังสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการรักษาได้ที่สถาบันบำบัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 และเว็บไซต์ของ สบยช. ที่ <a href="http://www.pmnidat.go.th">www.pmnidat.go.th</a></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ กรองข่าวกันตะกร้า</p> <p>- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชวนั่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำกับ ครม. ในส่วนของการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยา โดยเฉพาะผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการก่อเหตุรุนแรงที่มีจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันมีการตั้งศูนย์คัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงอยู่ระหว่างฝึกอบรมบุคลากร พร้อมเร่งเสริมสร้างสถานพยาบาลยาเสพติดที่จัดตั้งไว้ 1,032 แห่ง และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีก 142 แห่ง ให้สามารถรองรับการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถให้ทุกสถานพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตให้เหมือนกับโรงพยาบาลจิตเวชที่มีอยู่เพียง 13 แห่ง ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ที่มีเพียง 7 แห่งเท่านั้น</p>	-
<p><b>ข่าวความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ อีจัน</p> <p>- ผลการศึกษาจาก American College of Cardiology (ACC) Middle East 2022 ร่วมกับ Emirates Cardiac Society Congress ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2022 ซึ่งนักวิจัยเผยว่ารายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) การศึกษาในปัจจุบันได้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่ไขมันอิ่มตัวสูงและไขมันไม่อิ่มตัวสูงและความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก่อนกำหนด หรือ PCAD ในประชากรอิหร่าน รวมถึงการรับประทานอาหารที่รวมถึงการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและไขมันอิ่มตัวสูงในปริมาณมาก อาจถือได้ว่าคล้ายกับการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ</p>	-